



Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII (tháng 3/1969)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII được tiến hành từ ngày 25/3 đến ngày 4/4/1969 tại Hội trường Ủy ban hành chính huyện Đông Quan (nay thuộc xã Đông Quan, huyện Đông Hưng). Tham dự Đại hội có 310 đại biểu.

Đại hội đã tập trung thảo luận, kiểm điểm, đánh giá đúng đắn những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 năm (1969 - 1971) nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, tạo nên sức sống mới cho nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của cả nước. Đại hội đã xác định nhiệm vụ chủ yếu nhất, bao trùm nhất là: tập trung xây dựng kinh tế địa phương vững mạnh và tiếp tục chỉ viện cho tiến tuyến với mức cao nhất, nhằm "tất cả để đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược". Phần đầu thực hiện ba mục tiêu: từ 5,5 tấn đến 6 tấn thóc một héc-ta cấy lúa hai vụ; từ 1,5 đến 1,3 lao động và tiến tới thực hiện một lao động làm một héc-ta gieo trồng và đạt từ 2 đến 2,2 con lợn trên một héc-ta gieo trồng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 31 đồng chí, trong đó có 27 ủy viên chính thức, 4 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Ngô Duy Đồng tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

(còn nữa)

THÁI THỤY

Các địa phương sau sáp nhập hoạt động ổn định, nền nếp

(Tiếp theo trang 1)



Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa liên thông xã Hòa An (Thái Thụy).

tập trung cao. Anh Phạm Văn Thành, thôn Vũ Công chia sẻ: Tôi đến làm thủ tục điều chỉnh sổ hộ khẩu và xin giấy tờ để cấp lại chứng minh thư nhân dân tại bộ phận một cửa liên thông của xã. Mặc dù trụ sở UBND xã mới có xa hơn trước nhưng được cán bộ, công chức xã tạo điều kiện, giúp đỡ nhiệt tình nên tôi nhanh chóng hoàn thiện thủ tục giấy tờ và không mất nhiều thời gian

chờ đợi. Theo đồng chí Tạ Đức Hinh, Bí thư Đảng ủy xã: Ngay sau sáp nhập, xã đã kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, ổn định bộ máy hành chính, tập trung lãnh đạo thực hiện ngay các nhiệm vụ cấp bách, trước mắt cũng như nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài của địa phương. Trong đó, phân công nhiệm vụ cho công chức cấp xã, bố trí phòng làm việc để tạo

điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết các công việc hành chính cho nhân dân; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Với tinh thần làm việc tự giác và quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức xã, chỉ sau một thời gian ngắn sau sáp nhập, mọi công việc ở xã Hòa An đều được triển khai thực hiện suôn sẻ, hiệu quả. Điển hình như xã tổ chức thành công Đại hội

Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu cử trưởng thôn trên địa bàn; tập trung thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là thực hiện tốt việc xã hội hóa các nguồn lực ủng hộ của nhân dân để phục vụ phòng, chống dịch tại xã...

Còn với thị trấn Diêm Điền, sau khi sáp nhập thêm hai xã Thụy Hà và Thụy Lương không gian thị trấn đã mở rộng với diện tích đất tự nhiên lên tới 12,82km², dân số là 22.170 người. Mặc dù có diện tích lớn, dân số đông hơn so với trước, số lượt người dân đến giao dịch cũng như khối lượng công việc cần thực hiện tăng lên nhưng đội ngũ cán bộ thị trấn Diêm Điền đã nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày từ những ngày đầu, tháng đầu. Sau khi sáp nhập, thị trấn đã kiện toàn tổ chức bộ máy chính trị; xây dựng, ban hành quy chế làm việc, phân công lĩnh vực phụ trách cho các đồng chí lãnh đạo ủy ban, thành viên ủy ban; phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thị trấn theo trình độ chuyên môn và năng lực, đồng thời xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2020. Ngoài ra, thị trấn đang tích cực triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu phí, lệ phí khi thực hiện chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính. Ủy ban thực hiện chuyển đổi chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu thực hiện sớm nhất để tạo điều kiện thuận

lợi cho người dân khi thực hiện các giao dịch khác có liên quan. Đối với các loại giấy tờ khác, thị trấn thông báo, hướng dẫn để người dân chuyển đổi theo quy định nếu có nhu cầu.

Để thực hiện việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Trung ương và tỉnh đạt hiệu quả, thời gian qua, huyện Thái Thụy đã tích cực triển khai thực hiện một cách đồng bộ, bài bản, đúng trình tự các bước và hoàn thành kế hoạch đề ra. Sau sáp nhập, tổng số xã, thị trấn trên địa bàn huyện là 48 xã, thị trấn còn 36 xã, thị trấn (giảm 12 đơn vị).

Đồng chí Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Sau sáp nhập, 9 đơn vị hành chính cấp xã mới được Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, không tăng thêm. Việc bố trí các chức danh chủ chốt của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, sắp xếp vị trí việc làm của cán bộ, công chức bảo đảm đúng nguyên tắc, dân chủ, công khai, minh bạch nên tạo sự đồng thuận rất cao. Chế độ, chính sách đối với số cán bộ dôi dư sau sáp nhập được quan tâm chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định. Đến nay, tại 9 đơn vị hành chính cấp xã mới được thành lập tình hình ổn định, đoàn kết, thống nhất, phấn khởi, công việc điều hành của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể diễn ra bình thường, theo đúng quy định của pháp luật.

Đầu tư nguồn lực cho thể thao

Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn tỉnh phát triển sâu rộng, thu hút sự tham gia tập luyện, thi đấu giao hữu của đông đảo các tầng lớp nhân dân từ thành thị tới nông thôn. Thể thao thành tích cao cũng đã đạt được nhiều huy chương trên các đấu trường trong nước và quốc tế. Góp phần vào những kết quả đó là sự đầu tư về nguồn lực cho thể thao của các cơ quan chức năng cũng như sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.



Trong những năm qua, thể thao thành tích cao của tỉnh, đặc biệt là đội tuyển bóng chuyền nữ đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều doanh nghiệp.

Xã Bình Thanh (Kiến Xương) là một trong những địa phương có phong trào TDTT phát triển sôi nổi. Hiện nay, mỗi thôn của xã đều có câu lạc bộ bóng chuyền hơi. Đây cũng là môn thể thao phổ biến ở Bình Thanh. Đam mê với bộ môn này, người dân tự giác góp công, góp của để tu sửa sân tập, sắm sửa dụng cụ tập luyện và cả đồng phục của từng đội bóng. Cùng với bóng chuyền hơi, phong trào tập luyện dân vũ cũng phát triển mạnh ở địa phương. Ông Trần Văn Nhu, Phó Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Để phong trào tập luyện TDTT phát triển sâu rộng như hiện nay là nhờ sự nỗ lực không nhỏ của các "mạnh thường quân". Được chính quyền địa phương ủng hộ, họ góp công, góp của, trực tiếp bên bỉ gây dựng phong trào trong nhiều năm qua, từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, nâng cao tinh đoàn kết trong xóm ngoài làng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

nước đầu tư cho hoạt động TDTT còn hạn chế, việc đẩy mạnh xã hội hóa là một trong những giải pháp hữu hiệu góp phần thúc đẩy phong trào TDTT địa phương ngày càng phát triển. Qua thống kê, hàng năm từ tỉnh đến cơ sở có hàng trăm giải thi đấu thể thao được tổ chức bằng nguồn xã hội hóa với kinh phí hàng tỷ đồng từ các nhà tài trợ. Nhờ thực hiện các chính sách xã hội hóa mà phong trào TDTT quần chúng tỉnh Thái Bình có những bước chuyển mình đáng kể. Tính đến năm 2019, số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên của tỉnh đạt 34%, tăng 0,6% so với năm 2018. Số hộ gia đình thể thao đạt 23%, tăng 0,7% so với năm 2018. Số câu lạc bộ TDTT cơ sở không ngừng tăng lên. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1.200 câu lạc bộ TDTT thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi, ngành nghề tham gia tập luyện.

Cùng với TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao những năm qua cũng nhận được sự ủng hộ tích cực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Đặc biệt là đội tuyển bóng chuyền nữ của tỉnh từ năm 2008 đến năm 2019 luôn được các doanh nghiệp như: Công ty nước khoáng Vital Thái Bình, Công ty Cổ phần Dầu khí PV Oil, Công ty MIKADO tài trợ kinh phí hoạt động, ước tính mỗi năm khoảng 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều môn thể thao thành tích cao khác như: bóng đá, bơi lội, cầu lông, đua thuyền... cũng nhận được sự chung tay của các tổ chức, cá nhân tài trợ các trang thiết bị tập luyện và thi đấu. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Muốn phát triển TDTT thì phải huy động nguồn lực từ xã hội hóa. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ từng bước tham mưu việc quản lý cơ sở vật chất, nguồn kinh phí xã hội hóa



Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh với nhiều lứa vận động viên tài năng đã đạt thành tích cao tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

sao cho minh bạch, công khai, tạo niềm tin cho nhân dân; xây dựng đa dạng hóa các hình thức xã hội hóa TDTT, đồng thời phối hợp với các địa phương biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xã hội hóa TDTT.

Bên cạnh đầu tư về kinh phí, việc đầu tư nguồn lực con người đóng vai trò quyết định để đạt được những kết quả cao trong những kỳ thi đấu trong nước, quốc tế của thể thao Thái Bình. Là đơn vị chuyên môn trong đào tạo, huấn luyện vận động viên thành tích cao của tỉnh, năm 2019 dù là năm có nhiều thay đổi trong tổ chức bộ máy của đơn vị nhưng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao sớm xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu thành tích huy chương đến từng cá nhân vận động viên. Do đó, sau quá trình tham gia 36 giải quốc gia, 10 giải quốc tế trong năm 2019, thể thao Thái Bình mang về 136 huy chương các loại.

Góp phần không nhỏ vào việc đầu tư nguồn lực về con người cho thể thao, các trường học trên địa bàn tỉnh đã duy trì bền vững và ổn định nhiều hoạt động TDTT ngoại khóa, 100% trường học bảo đảm chương trình giáo dục thể chất nội khóa cơ bản. Nhờ vậy đã từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh cho học sinh cũng như đào tạo học sinh có năng khiếu tham gia những phong trào, hội thao cấp thành phố, cấp tỉnh, từ đó tìm ra những hạt nhân cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

Ông Đoàn Hồng Tiến, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao nhìn nhận: Trong những năm qua, các chế độ chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên luôn được cải thiện. Bên cạnh đó, trang thiết bị phục vụ cho tập luyện, thi đấu được quan tâm đầu tư; công tác khen thưởng được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận, công tác tuyển chọn vận động viên chưa bảo đảm về số lượng và chất lượng; lực lượng vận động viên có thành tích cao còn mỏng; việc đào tạo vận động viên cũng gặp nhiều khó khăn. Để thể thao thành tích cao của tỉnh phát triển tốt hơn, bên cạnh nâng cao chất lượng công tác huấn luyện thi việc cải thiện và tăng cường cơ sở vật chất cần được cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa bởi đây là một trong những yếu tố quyết định đem đến những thành công. Đồng thời, cần có sự chung tay của cộng đồng nhằm đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa TDTT. Từ đó, các vận động viên thêm vững vàng bản lĩnh, phong độ cho chặng đường dài phía trước.

Tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các tổ chức thành viên, các tôn giáo trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, tín đồ Phật tử, người có đạo tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông qua các hoạt động đã góp phần xây dựng cảnh quan môi trường thành thị và nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Từ khi Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, chùa Sùng Nghiêm, số 11, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) thường xuyên tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình tới hơn 500 tăng ni, tín đồ Phật tử trên địa bàn. Nội dung của chương trình phối hợp được lồng ghép vào các hoạt động sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân. Thượng tọa Thích Trí Sử, trụ trì chùa Sùng Nghiêm chia sẻ: Chúng tôi đã vận động tín đồ Phật tử xây dựng mô hình tuyến đường từ quán về bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở thờ tự xanh, sạch, đẹp; thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại các gia đình, cơ sở thờ tự; hạn chế đốt vàng mã... Việc làm này tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của các chức sắc, chức việc, tín đồ Phật tử, nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhà chùa cũng phối hợp với ban công tác mặt trận khu dân cư tuyên truyền, vận động nhân dân và tín đồ Phật tử sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh, hạn chế sử dụng những vật dụng, phương tiện tạo ra những sản phẩm độc hại đến môi trường. Kết quả có trên 80% số hộ gia đình trong khu dân cư cam kết thực hiện.

hành tổng kết, bình xét các hộ gia đình, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều hoạt động thiết thực. Tổ chức các buổi tham quan, học tập kinh nghiệm để các tăng ni, chức sắc, chức việc có thêm kinh nghiệm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường.

Chùa Hối và chùa Sùng Nghiêm là hai trong số rất nhiều cơ sở thờ tự, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020. Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Đến nay, cảnh quan môi trường nông thôn và thành thị ngày càng kang trang, sạch đẹp là minh chứng rõ nhất cho chương trình mang lại. Từ khi thực hiện chương trình phối hợp đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được hàng trăm mô hình tuyến đường từ quán về vệ sinh môi trường do các tổ chức hội phụ trách. Các nhà chùa, cơ sở thờ tự tuyên truyền, vận động tín đồ Phật tử hạn chế đốt vàng mã, xây dựng khuôn viên đẹp; thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại các gia đình, cơ sở thờ tự; hạn chế đốt vàng mã... Việc làm này tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của các chức sắc, chức việc, tín đồ Phật tử, nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhà chùa cũng phối hợp với ban công tác mặt trận khu dân cư tuyên truyền, vận động nhân dân và tín đồ Phật tử sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh, hạn chế sử dụng những vật dụng, phương tiện tạo ra những sản phẩm độc hại đến môi trường. Kết quả có trên 80% số hộ gia đình trong khu dân cư cam kết thực hiện.

cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường; thông qua đó cũng gắn kết các tổ chức tôn giáo lại gần nhau hơn, góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do ủy ban MTTQ các cấp phát động. Bên cạnh đó, ủy ban MTTQ các cấp đã in ấn trên 1.600 bộ tài liệu, phát hơn 2.000 tờ rơi, áp phích; kê về 680 biển tường, 1.220 khẩu hiệu; viết 2.820 tin, bài; tổ chức 291 hội nghị tuyên truyền cho 46.500 lượt cán bộ MTTQ các xã, phường, thị trấn và đoàn viên, hội viên các đoàn thể, các tổ chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo về Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp, cung cấp kiến thức, tài liệu liên quan đến công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tới các tổ chức tôn giáo. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo cùng nhân dân địa phương hưởng ứng, tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, chăn nuôi, trồng trọt theo hướng thân thiện với môi trường. Thông tin những vụ việc xả thải gây ô nhiễm môi trường để tố giác, xử lý, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành các biện pháp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

ĐẠT QUÂN



Người dân xã Tây Sơn (Kiến Xương) mua thùng đựng rác di động để tập kết rác thải sinh hoạt.